

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล
<p>ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>การรับของขวัญ/การรับเงินหรือทรัพย์สิน/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง การเมืองและทางราชการ</p>	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณี</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านทุจริต</p> <p>๒. จัดทำสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรือจอดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต</p> <p>๔. ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือ</p>

		<p>จำเป็นต้องรับหรือ ต้องให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ ประเพณีนิยมเพื่อ รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยของข่วญหรือ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับ จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การต้อนรับ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ ต้อนรับโดยสมควร หากจำเป็นต้องจัด เลี้ยงรับรอง ให้จัด แบบเรียบง่ายและ ประหยัดอาหารที่ เลี้ยงควรเป็น</p>	<p>ปฏิบัติโดยทั่ว กัน</p>
--	--	---	-------------------------------

		<p>อาหารประจำ ท้องถิ่น ราคา ประหยัด รวมถึง การจัดหาที่พัก ให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และไม่จำเป็นต้องมี ของขั้วญหรือของที่ ระลึก</p> <p>๔. มีความเป็นกลาง ทางการเมือง โดย จะต้องไม่สนับสนุน หรือการกระทำอัน เป็นการฝักใฝ่พรรค การเมืองทั้งทางตรง และทางอ้อม</p> <p>๕. การให้หรือรับ ของขั้วญ หรือ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ อาจนำมาซึ่งความ เสี่ยงต่อคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิด ข้อผูกมัดหรือสร้าง ภาระให้เกิด ความรู้สึกว่าต้องมี การตอบแทน</p> <p>๖. การให้หรือรับ บริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน</p>	
--	--	---	--

		ต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสและถูกต้อง ตามกฎหมาย โดย ต้องมั่นใจว่าเงิน บริจาคหรือสิ่งของ สนับสนุนไม่ได้ถูก นำไปใช้เพื่อเป็น ข้ออ้างในการติด สินบน	
--	--	--	--